



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

8 ธันวาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์โควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์, อินโฟเควสท์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, springnews, ch3plus, thestandard, sondhitalk, js100, nation, TNN, ch7, mcot, amarintv, thebangkokinsight, hfocus, isranews, thaipbs, kaohoon, news1live, pptv, sanook, changmainews, workpointtoday)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย ผลเฝ้าระวังสายพันธุ์เชื้อไวรัสโควิด 19 ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.- 2 ธ.ค.65 พบภาพรวมสัดส่วนของสายพันธุ์ BA.2.75 เพิ่มขึ้น 75.9% รวมถึงกลุ่มผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 60.1% เป็น 75.4% และจากการถอดรหัสพันธุกรรมพบสายพันธุ์ BA.2.75 และลูกหลานมากกว่า 856 ราย สายพันธุ์ BQ.1 พบ 13 ราย สายพันธุ์ XBB พบ 30 ราย สายพันธุ์ XBC พบ 1 ราย โดยขณะนี้สายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศเกือบทั้งหมดเป็นสายพันธุ์โอไมครอน ไม่พบสายพันธุ์เดลต้า จึงมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดเป็นสายพันธุ์ลูกผสม ทั้งนี้ สายพันธุ์ BA.2.75 เพิ่มขึ้นเร็วจนกลายเป็นสายพันธุ์หลักแทนที่ BA.5 บ่งชี้ว่ามีข้อได้เปรียบในการแพร่ระบาด เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะนี้ ทำให้ผู้ที่เคยติดเชื้อสายพันธุ์ก่อนหน้าป่วยซ้ำได้อีก แต่ยังไม่พบสัญญาณความรุนแรงของเชื้อที่กลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ch7, topnews,)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ จุฬา โปสต์ การถอดรหัสพันธุกรรมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์มาโดยตลอด ที่ละเล็กละน้อย เหมือนกับไข้หวัดใหญ่ เมื่อติดเชื้อหรือฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้อีก แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะผิวนอก ตัวโครงสร้างของไวรัสยังคงเดิม วัคซีนที่พัฒนาขึ้นมาจะไล่ไม่ทันการเปลี่ยนแปลงบริเวณผิวนอกหรือสายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไปที่ละเล็กละน้อย วัคซีน 2 สายพันธุ์ไม่ได้เหนือกว่าวัคซีนเดิมมาก และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมไปอีกก็คงจะไม่ต่างกันมาก ทั้งนี้ ประชากรส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้น ความรุนแรงของโรคจะลดลง ประกอบกับมียารักษาที่ดีขึ้น ทุกอย่างจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

2. เตือนใช้กล่อง ATK บรรจุอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสด, คมชัดลึก)

-นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึง กรณีการนำเอากล่อง ATK มาใส่ครีปเพื่อรับประทานเป็นสิ่งที่ไม่ถูกสุขอนามัย เนื่องจากกล่องนี้ไม่ได้ผลิตมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการบรรจุอาหาร พร้อมแนะนำร้านค้าให้ใช้กระดาษสำหรับบรรจุอาหารโดยตรง (Food Grade) ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมอนามัยยังไม่เคยมีการสำรวจเรื่องการใช้กระดาษรองอาหารเป็นฟูดเกรด จากนั้นจะต้องมีการสุ่มตรวจมากขึ้น พร้อมกับการออกคำแนะนำในการปรุง การบรรจุอาหารทำให้ถูกสุขลักษณะมากขึ้น

3. ค่าเสี่ยงภัยโควิด



สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ, เพจสมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้จัดสรร งบ.ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดลงพื้นที่และมีการเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากระบบ GFMS วันที่ 1 ธ.ค. 2565 เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดจากแหล่ง งบ. 2 ส่วน คือ 1.งบเงินกู้ สำหรับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดในกลุ่มบุคลากรวิชาชีพ รวม 10,024,121,605.03 บาท เบิกจ่ายแล้ว 8,596,739,717.82 บาท คิดเป็น 85.76% คงเหลือ 1,427,381,887.21 บาท และ 2.งบกลางค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดในกลุ่มสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวม 871,203,436 บาท เบิกจ่ายแล้ว 845,500,942.76 บาท คิดเป็น 97.04%คงเหลือ 25,702,493.24 บาท ส่วนกรณีตกหล่นค้างจ่ายอีก 3 เดือน จะเร่งของบกลางเพื่อเบิกจ่ายต่อไป

4. การบรรจุโควิด 63 สายงาน

สื่อที่นำเสนอ : เพจ (หมออนามัยเชียงใหม่, ชมรมผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย))

-แอดมินเพจหมออนามัยเชียงใหม่ และชมรมผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) โพสต์ข้อความระบุ รอมมาตลอด รออย่างใจจดใจจ่อ ก็ยังไม่อนุมัติเสียที เดือนธ.ค. 2565 ถึงเวลาทวงถามความคืบหน้าการบรรจุโควิด 63 สายงาน, กำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขเป็นวิชาชีพเฉพาะ และปรับจพ.เป็นนวก. กรณีพิเศษ ใครพร้อมทวงถามจะได้กำหนดวันดีเดย์ต่อไป

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>5. เปิดข้อมูลโควิดหลุดจากห้องแล็บในสหรัฐฯ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า) เพจ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา - น.พ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา รพ.จุฬาลงกรณ์ โปสตรอบุ โควิดจนถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่ามาจากธรรมชาติ จนกระทั่งถึงปี 2022 หลักฐานทั้งหมดบ่งไปในทางที่ว่าน่าจะหลุดออกมาจากห้องแล็บ สามารถสืบค้นได้จากหลักฐานในวารสารแลนเซต ข้อมูลที่เผยแพร่จากรัฐสภาสหรัฐฯสู่สาธารณชน และสืบค้นจากการให้สัมภาษณ์ของศ. Jeffrey Sachsทางยูทูบ และหนังสือที่ตีพิมพ์ ในวันที่ 5 ธ.ค. 2022</p> <p>6. จีนปรับมาตรการสู้โควิด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ) -เอเอฟพีรายงาน ว่าทางการจีนประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายครั้งใหญ่หลังทนแรงกดดันไม่ไหว จากสถานการณ์ประท้วงต่อต้านมาตรการกวดล้างโรคโควิด 19 โดยจะอนุญาตให้ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการและอาการไม่รุนแรงสามารถกักตัวอยู่ที่บ้านของตนเองได้ จากเดิมที่ต้องถูกพาตัวไปยังสถานกักบริเวณของรัฐ รวมถึงจะลดการตรวจหาผู้ติดเชื้อ และไม่จำเป็นต้องแสดงข้อมูลรับรองจากสมาร์ตโฟนของตนเองเมื่อเดินทางไปสาธารณะอีกต่อไป แต่จะคงไว้เฉพาะสถานที่ที่ต้องการความรัดกุมสูง เช่น บ้านพักคนชรา โรงพยาบาล สถานศึกษาตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงจะเร่งรัดการกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไปในกลุ่มผู้สูงอายุ</p>	
<p> กัญชา</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. กฎหมายควบคุมกัญชา สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ - น.พ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึง การประชุมหารือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายที่ควบคุมดูแลสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ได้หารือถึงประกาศ สธ. เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.2565 โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของประกาศ เช่น มาตรา 46 บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต ถ้าไม่มีการขออนุญาตถือว่าผิดกฎหมาย โดยห้ามจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตรห้ามจำหน่ายให้กับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ห้ามให้บริการสูบกัญชาในสถานประกอบการทั่วไป ห้ามจำหน่ายเพื่อการค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เป็นต้น รวมถึงผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ศึกษา วิจัยแปรรูปเพื่อการค้า กรณีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศฉบับใหม่ จะพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี และหากผู้ที่ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตยังดำเนินการอยู่จะมีโทษตามมาตรา 78 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, sondhitalk, news1live) - นายพยุงรัฐ ชาเรืองเดช ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพรตำบลชุมเห็ด จ.บุรีรัมย์ เห็นด้วยกับการออกร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง หากมี พ.ร.บ.ออกมากควบคุมดูแล ทั้งการปลูก การจำหน่าย และการใช้แล้ว จะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย เพราะจะได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ก็จะเกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ หากมีผู้ฝ่าฝืนกระทำผิด พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ที่กำหนดไว้</p> <p>2. อินโดนีเซียดูงานกัญชา สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการ -สมาชิกรัฐสภาของคณะกรรมการอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานการทำให้กัญชาถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรการรองรับการใช้ในทางที่ผิด ณ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผอ.สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลถึงพัฒนาการของข้อกำหนดกัญชาในประเทศไทย การใช้เพื่อการรักษาพยาบาล และมาตรการป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด รวมถึงการติดตามผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันเอดส์โลก 1 ธ.ค. ที่ผ่านมา UNAIDS ประเด็นรณรงค์คือ "Equalize: ทำให้เท่าเทียม" เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ การยอมรับ และเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ ปี พ.ศ. 2560 - 2573 มีเป้าหมายหลัก 3 ประการคือ ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา โดยลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดการเสียชีวิต ลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะลง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มุ่งเน้นการจัดบริการเพื่อให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงบริการป้องกัน การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และรับยาต้านไวรัส สร้างความตระหนักและความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า เอดส์เป็นเรื่องปกติ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมและดำเนินชีวิตได้ตามปกติ</p>	
<p>คุ้มครองสารปนเปื้อนในอาหาร</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, คอแลมน์, เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น, สปริงนิวส์, ข่าวสด, ผจก., opt-news, prachachat, thejournalistclub, mono2 9, workpointtoday, ch3 plus, thaipbs, ejan, ch7, tnn, bangkokbiznews, mcot, thebangkokinsight, thansettakij, thereporters)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผย กรณีโรงงานผลิตแปรรูปเนื้อและเครื่องในสัตว์ จ.ชลบุรี ใช้ฟอร์มาลินแช่เครื่องในส่งขายร้านหมูกระทะและร้านอาหาร ว่า สารฟอร์มาลินใช้ในทางอุตสาหกรรมและการแพทย์เท่านั้น ห้ามใส่อาหารเพื่อรักษาสภาพอาหาร เป็นวัตถุห้ามใช้ในอาหาร มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทางสสจ.ชลบุรี ลงพื้นที่คุ้มครองสารปนเปื้อนในอาหารที่ร้านหมูกระทะ 9 ร้าน แบ่งเป็น โชนบางแสน 3 ร้าน ตัวเมืองชลบุรี 3 ร้าน และนิคมอมตะนคร 3 ร้าน จำนวน 45 ตัวอย่าง พบผลบวก 10 ตัวอย่างในปลาหมึกกรอบและสับนาง แต่ยังไม่พบสารฟอร์มาลินในเนื้อหมู นอกจากนี้ สสจ.ชลบุรี ยังสั่งการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ เก็บตัวอย่างอาหารสดที่มีโอกาสใส่สารฟอร์มาลินอำเภอละ 10 ตัวอย่างส่งศูนย์วิจัยฯชลบุรี ตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชน</p>	
<p>จับหมอเถื่อน</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, amarintv, ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน)</p> <p>- นพ.ไพศาล ดันคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ออ. ร่วมกับ กรม สบส. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีมีบุคคลเปิดให้บริการผ่าตัดฝังมุกเสริมซิลิโคนและฉีดฟิลเลอร์อวัยวะเพศชายผ่านเฟซบุ๊กจนผลเกิดการอักเสบและติดเชื้อรุนแรง ได้จับกุมนายอภิชาติ เสวกสูตร อายุ 41 ปี ความผิดฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต, ขยายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต, ขยายยาที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา และขายเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจยึดของกลางเป็นยา, เวชภัณฑ์, เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ในการผ่าตัดรวม 25 รายการ ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ยอมรับว่าไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ และไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>ทดสอบเครื่องมือแพทย์ขยายกิจการดูแลผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. เผย กรม สบส. เดินเครื่องคุ้มครองผู้บริโภค ลุยทดสอบ/สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ในรพ.รัฐทุกแห่ง ให้สมบูรณ์พร้อมใช้ วางแผนขยายบริการสู่กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง นำร่องในเขตสุขภาพที่ 1 มุ่งคุ้มครองผู้สูงอายุฯ ให้ได้รับการตรวจประเมินสุขภาวะด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีความเที่ยงตรง แม่นยำ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยโดยให้บริการสอบเทียบในราคาพิเศษ</p>	
<p>การดูแลข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, newtv, thereporters, ch7, tnn)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงโรคข้อเข่าเสื่อม ว่าเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โรคข้อเข่าเสื่อมเกิดจากการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อรอบข้อ และการแคบของช่องระหว่างเข่า เนื่องจากการสูญเสียกระดูกอ่อนข้อเข่า ทำให้เกิดอาการปวดเข่า หัวเข่าบวมแดง เข่าตึงยึด มีเสียงในเข่า ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ เช่น การเดิน ลุกนั่ง ขึ้นลงบันได หากไม่ได้ทำการรักษาอาจเพิ่มระดับความรุนแรงของโรคและเพิ่มความเสียหายของข้อเข่า บางรายที่มีอาการรุนแรงอาจอาจทำให้ขาโก่งผิดรูปได้</p>	
<p>ระบบการแพทย์ทางไกล</p> <p>สื่อที่แนะนำ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลและสถาบันสังกัดกรมการแพทย์มีการพัฒนาเป็นระบบการแพทย์ทางไกลแล้ว 30 แห่ง และอยู่ระหว่างการพัฒนาขยายขีดความสามารถของระบบการแพทย์ทางไกลให้ทำงานเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ IOT เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเชื่อมโยงจัดเก็บข้อมูลประวัติสุขภาพพื้นฐานเพื่อใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองได้ในเบื้องต้น สามารถรองรับการเชื่อมโยงระบบเพื่อยืนยันตัวตนและระบบการชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชันเข้าตั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย และยังมีแผนการขยายขีดความสามารถให้รองรับการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางที่ซับซ้อนในลักษณะของสหสาขาวิชา เพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำ เป็นการแบ่งปันทรัพยากรผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านสุขภาพของประเทศ และยังมีการจัดทำระบบ Personal Health Record (PHP) ของผู้ป่วย ทำให้มีสมุดประวัติสุขภาพส่วนตัว เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลประวัติส่งต่อการรักษาไปยังโรงพยาบาลอีกด้วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การดูแลสุขภาพตาในฤดูหนาว</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริยันวิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาวอาจเกิดปัญหาตาแห้ง จากอากาศแห้งและเย็น มีผลให้น้ำที่หล่อเลี้ยงลูกตาตามธรรมชาติระเหยไปได้ง่ายกว่าปกติ อาจมีอาการอักเสบเคืองตาอย่างรุนแรง กลุ่มเสี่ยงเกิดปัญหาตาแห้ง คือ กลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ กลุ่มบุคคลที่ทำงานอยู่กลางแจ้ง กลุ่มที่ทำงานต้องเพ่งนาน ๆ เช่น อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ ในกลุ่มที่รับประทานยาบางอย่างซึ่งอาจทำให้ตาแห้งง่ายกว่าปกติ เช่น ยาลดความดัน ยาแก้แพ้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาหรือมีอาการผิดปกติควรพบจักษุแพทย์</p> <p>นพ.อาคม ชัยวิระวัฒน์ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวว่า การป้องกันอาการตาแห้ง ทำได้ 4 วิธี ดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการออกแดด 2.สวมแว่นกันแดดหรือหมวกทุกครั้งเมื่อออกแดด 3.ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อร่างกาย และ 4.รับประทานอาหารที่มีวิตามินเอสูง เช่น ผักสี การแก้ปัญหาอาการตาแห้ง ทำได้ด้วยการประคบเย็นบริเวณดวงตาโดยไม่ต้องกด ขยี้ หรือ คดต้อกันประมาณ 20 นาทีจะช่วยให้อาการดีขึ้น หากยังไม่หายควรรีบไปพบจักษุแพทย์</p>	
<p>นโยบายเปิดสถานบันเทิง</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์พิมพ์ไทย</p> <p>- นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า ตามที่มีการเตรียมเสนอให้กรม.เห็นชอบอนุญาตให้สถานบันเทิงเปิดบริการถึงเวลา 04.00 น. สร้างความกังวลกับผู้ที่ทำงานด้านการดูแลสุขภาพและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนจากการเมาแล้วขับเป็นอย่างยิ่ง ทางมูลนิธิเมาไม่ขับในฐานะองค์กรไม่แสวงกำไรที่ทำการขับเคลื่อนสนับสนุนนโยบายลดความสูญเสียจากการเมาไม่ขับ มีความภาคภูมิใจที่รองนายกรัฐมนตรีและรพ.สธ.อนุทิน ชาญวีรกูล เห็นถึงความสำคัญของปัญหา โดยได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว แสดงความห่วงใยต่อปัญหาจากการเมาแล้วขับที่จะก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของคนไทยโดยองค์กรวม รวมไปถึงปัญหาอื่น ๆ ทั้งความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน คุณภาพชีวิต อาชญากรรม และปัญหาสังคมที่จะตามมา</p>	
<p>ปัญหาการจอดรถในโรงพยาบาล</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (tnews ,todayline)</p> <p>- จากการกรณีสมีผู้รับบริการรักษาที่รพ.สุรินทร์โพสผ่านเฟซบุ๊กเรื่องปัญหาที่จอดรถระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรของ รพ. โดยกล่าวว่า รพ.เป็นที่สำหรับดูแลคนไข้แต่กลับมีที่จอดรถเฉพาะแพทย์ ไม่มีที่จอดรถสำหรับคนไข้ ทำให้ต้องหาที่จอดไกล ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับผู้โพสต์ และเห็นว่ากรณีสมีที่จอดรถรับรองสำหรับแพทย์ที่ต้องรักษาคนไข้เป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่ง</p>	